

BÁO CÁO

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá VI

Trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá VI, cử tri trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại các văn bản (Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 08/6/2018, Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 08/6/2018 và Công văn số 155/HĐND ngày 08/6/2018).

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 156/HĐND ngày 08/6/2018, UBND tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá VI như sau:

Phần I

Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐƯỢC NHIỀU CỬ TRI QUAN TÂM HOẶC KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

I. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Việc khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ (của Trung ương và địa phương) cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (cây trồng, vật nuôi, nhà cửa...). Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri nhiều địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau bão còn chậm, chưa đạt hiệu quả. Cử tri mong muốn UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo tính kịp thời, công bằng nhằm khôi phục nhanh các vùng sản xuất bị thiệt hại. Cụ thể:

a) Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở: Ngoài việc hỗ trợ đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà sập hoàn toàn, kiến nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục hỗ trợ đối với các đối tượng khác nhằm đảm bảo tính công bằng, hợp lý. Theo phản ánh của người dân, một số nhà bị sập 03 bức vách không được xem là sập hoàn toàn là chưa phù hợp, đối với những trường hợp này cũng phải được hưởng mức hỗ trợ như nhà sập hoàn toàn. Kiến nghị UBND tỉnh rà soát lại chính sách hỗ trợ nhà ở để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp hơn.

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở bị sập hoàn toàn, bị hư hỏng do cơn bão số 12 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó có quy định cụ thể mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng

là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở chính bị sập hoàn toàn, bị hư hỏng rất nặng và bị hư hỏng nặng; quy định cụ thể loại công trình và mức độ hư hỏng.

Theo đó, ngoài việc hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Nghị định 136//2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ *quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội*, tỉnh đã mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách. Như vậy, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 12 trên địa bàn tỉnh đảm bảo công bằng, hợp lý và phù hợp với tình hình ngân sách của địa phương.

Đối với phản ánh của người dân, một số nhà bị sập 03 bức vách không được xem là nhà sập hoàn toàn là chưa phù hợp, đối với những trường hợp này cũng phải được hưởng mức hỗ trợ như nhà sập hoàn toàn:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT: *“Thiệt hại hoàn toàn: Là những vật chất bị mất trắng hoặc bị phá hủy, hư hỏng trên 70% không thể khôi phục lại”*. Công tác thẩm định mức độ thiệt hại nhà ở do ảnh hưởng của cơn bão số 12 do các địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm về tính xác thực để có cơ sở xem xét hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 29/12/2018.

b) Đối với cây trồng, vật nuôi:

- Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm chi trả chế độ hỗ trợ đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, ghe thuyền bị hư hỏng đã có kê khai theo quy định;

UBND tỉnh đã chỉ đạo và các huyện, thị xã, thành phố, các ngành các cấp đã tiến hành rà soát thống kê chi tiết và đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể để tiến hành các thủ tục, hồ sơ xét hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về mức hỗ trợ cụ thể giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, các địa phương đang tập trung rà soát và cần có thời gian để đảm bảo công tác hỗ trợ được khách quan, công bằng và chính xác.

+ Đối với hỗ trợ nuôi trồng thủy sản: UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26/01/2018, số 1000/QĐ-UBND ngày 17/4/2018, số 1001/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 về bổ sung có mục tiêu năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ thiệt hại về nông nghiệp do bão số 12 theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; trong đó, kinh phí hỗ trợ về nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh là 83,556 tỷ đồng. Các địa phương đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho các hộ dân, riêng huyện Vạn Ninh, đang tiến hành thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân.

UBND tỉnh cũng đã có Tờ trình số 7098/UBND-KT ngày 13/7/2018 trình HĐND tỉnh cho phép UBND tỉnh được chi từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ

cho các hộ dân nuôi lồng bè trên biển không có văn bản kê khai ban đầu đối với nuôi trồng thủy sản với mức hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ, dự kiến tổng kinh phí 16.562 triệu đồng.

+ Đối với hỗ trợ ghe thuyền bị hư hỏng: nhà nước đã có chính sách hỗ trợ thiệt hại về người (Điều 2, Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ) và chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu cá khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 90 cv trở lên (Điều 5, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ). Riêng tàu cá có công suất nhỏ hơn 90 CV, hiện các Bộ, ngành Trung ương chưa có quy định hướng dẫn mức hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ đối với tàu, thuyền bị thiệt hại do thiên tai. UBND tỉnh đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu chính sách hỗ trợ đối với chủ các phương tiện tàu cá (có công suất nhỏ hơn 90 CV) bị thiệt hại do thiên tai. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1914/SNN-NVTH ngày 03/7/2018 báo cáo về việc ban hành mức hỗ trợ tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai gây ra, theo đó, nội dung ban hành mức hỗ trợ nói trên là chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai các bước xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy trình, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018.

- Sau cơn bão, năng suất sản xuất nông nghiệp không đạt nên ảnh hưởng đến việc chi trả nguồn vốn vay của ngân hàng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, có giải pháp hỗ trợ về vốn (khoanh nợ, giãn nợ, cho vay mới hỗ trợ lãi suất...) giúp người dân có điều kiện tái sản xuất.

Vấn đề cử tri đề nghị, Trung ương chưa có quy định chính sách hỗ trợ.

Hiện nay, chỉ thực hiện cơ chế hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về mức hỗ trợ cụ thể giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, người sản xuất bị thiệt hại do thiên tai được hỗ trợ 01 triệu đồng/01 ha nếu thiệt hại từ 30-70% và hỗ trợ 1,5 triệu đồng/01 ha nếu thiệt hại trên 70%.

c) Về lĩnh vực thủy lợi:

- Sau cơn bão số 12 nhiều hệ thống kênh mương thủy lợi bị bồi lấp hoặc bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp nhất là trong mùa khô hạn sắp tới. Do vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống kênh mương, hồ, đập... trên địa bàn tỉnh và khẩn trương khắc phục, cụ thể:

+ Đối với thị xã Ninh Hòa:

- Khắc phục sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Tô Hứa đến cây Bu dưới cầu Diềm Tịnh:

Đoạn bờ tả sông Cái từ nhà ông Tô Hứa đến Cây Bu dưới cầu Diềm Tịnh có chiều dài khoảng 700m. Hiện nay, đã gia cố đoạn từ nhà bà Bênh đến nhà ông Trà Phi Hùng với chiều dài 170m và chuẩn bị triển khai thi công đoạn từ nhà ông Trà Phi Hùng đến nhà ông Tô Tụ dài khoảng 100m; còn lại đoạn từ nhà ông Tô Hứa đến nhà Bà Bênh và đoạn từ nhà ông Tô Tụ đến cây Bu ngân sách chưa cân đối được để bố trí thực hiện.

Qua kiểm tra thực tế, đoạn từ nhà ông Tô Hứa đến nhà Bà Bênh với chiều dài khoảng 110 m, bị sạt lở, tạo hàm ếch cách đường bê tông liên xã từ 0,5 đến 1 m. Vào mùa mưa lũ, khu vực này bị ngập sâu khoảng 0,5 m. Để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân và đường bê tông liên xã trong mùa mưa lũ nên việc đầu tư kinh phí khắc phục là hết sức cần thiết. UBND tỉnh sẽ xem xét, khi cân đối được nguồn vốn hỗ trợ kinh phí để đầu tư sửa chữa khu vực này.

Đoạn từ nhà ông Tô Tụ đến đoạn Cây Bu dài khoảng trên 500m, khu vực sạt lở chưa ảnh hưởng lớn đến đường bê tông liên xã, nên việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa chưa thật sự cấp thiết.

- Nạo vét đoạn mương từ đập Khẩu Tre đến đập Diềm Tịnh xã Ninh Phụng:

Tuyến mương này đi qua 2 xã Ninh Thân và Ninh Phụng, mặt cắt ngang tuyến kênh khoảng 1,5m, điều tiết nước từ đập Khẩu Tre để phục vụ tưới khoảng 100ha lúa. Tuyến mương do UBND các xã Ninh Thân và Ninh Phụng quản lý. Hàng năm trước khi sản xuất, UBND các xã trên đều thực hiện phát dọn, nạo vét. Hiện nay, đoạn đi qua xã Ninh Thân đã thực hiện kiên cố hóa khoảng 80% chiều dài. Riêng đoạn qua xã Ninh Phụng chưa được kiên cố hóa. Trước mắt, để đảm bảo điều tiết nước tưới, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã khẩn trương thực hiện nạo vét bằng nguồn kinh phí thủy lợi nội đồng.

- Xử lý ngập úng 15 ha tại xã Ninh Bình:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thị xã Ninh Hoà, khu vực ngập úng dọc theo tuyến đường sắt gồm 3 thôn: Bình Thành, Phước Lý và Phong Ấp. Các khu vực này tiêu thoát nước chủ yếu qua tuyến mương 7 trên địa bàn phường Ninh Hiệp và phục vụ tưới cho phường Ninh Hà và phường Ninh Giang. Cao trình đáy kênh 7 cao hơn so với mặt ruộng khoảng 20cm; đồng thời, đoạn cuối kênh về phía phường Ninh Hà và phường Ninh Giang có mặt cắt ngang nhỏ nên việc tiêu thoát nước bị hạn chế. Dọc tuyến kênh 7 là nhà dân nên việc mở rộng tuyến kênh là không thực hiện được. Trước mắt, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo UBND xã Ninh Bình vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với khu vực ngập úng này. Về lâu dài, để đảm bảo không gây ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão, ổn định đời sống dân sinh, UBND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ kinh phí khảo sát, có phương án tiêu thoát nước, chống ngập úng tốt nhất cho khu vực 3 thôn: Bình Thành, Phước Lý và Phong Ấp xã Ninh Bình.

- Làm lại tuyến đê bao từ Bờ Bạ đến gần điều tiết nước về phường Ninh Giang:

Khu vực này nằm dọc theo đoạn mương cấp 1 thuộc hệ thống đập Bến Bấp với chiều dài khoảng 2km. Vào mùa mưa lũ nước từ Sông Dinh về lớn gây ngập úng, ảnh hưởng đến việc sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực. Với chiều dài lớn, dọc tuyến kênh là đất của người dân nên việc đầu tư phải cần kinh phí lớn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, để có phương án đầu tư tuyến đê bao này, đảm bảo đời sống của nhân dân trong mùa mưa lụt.

+ Đối với huyện Diên Khánh: nạo vét tuyến kênh sau tràn xả lũ của Hồ Am Chúa – Diên Điền:

Tuyến kênh tiêu san tràn xả lũ hồ Am Chúa (còn gọi là kênh tiêu Diên Điền) dài 2781m. Theo thiết kế, kênh tiêu thoát nước mưa cho 272ha lúa, hoa màu và 700ha đồi trong thời vụ sản xuất. Khi có mưa lớn kết hợp hồ Am Chúa xả lũ, kênh ngập chìm trong nước, một số vị trí trên tuyến kênh này bị sạt lở, bồi lấp làm ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân và hạn chế khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực khi hồ Am Chúa xả lũ. Ngoài nhiệm vụ tiêu, kênh còn kết hợp tưới. Vì vậy, hàng năm ngay sau khi kết thúc mưa lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã đắp lại bờ bị vỡ lở, phát quang thu dọn cây bụi dọc tuyến kênh tiêu khơi thông dòng chảy đảm bảo kênh thông thoáng. Vì là kênh đất, mặt cắt nhỏ hẹp (4-4,5m) nằm trong vùng tiêu thoát lũ nên việc xói lở, vỡ bờ là không thể tránh khỏi.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã kiểm tra thường xuyên và khắc phục tối đa việc hư hỏng trên cơ sở kinh phí tu bổ sửa chữa thường xuyên hàng năm để đảm bảo công tác tưới trên toàn hệ thống.

Để hệ thống tiêu thoát nước nhanh sau các đợt mưa lũ, Công ty tiếp tục phát quang tuyến kênh tiêu Diên Điền để tạo lòng dẫn thông thoáng tiêu thoát lũ. Thời gian thực hiện trước mùa mưa lũ năm 2018.

Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư gia cố bờ hệ thống kênh tiêu trên để hạn chế xói lở, tiết kiệm chi phí sửa chữa hàng năm, hạn chế ảnh hưởng đến canh tác của người dân.

+ Đối với huyện Vạn Ninh: đầu tư, cải tạo mương dẫn nước Hồ Đá Đen:

Mương dẫn nước hồ Đá Đen theo ý kiến của cử tri huyện Vạn Ninh là bờ suối tự nhiên phía hạ lưu tràn xả lũ hồ Đá Đen có tên gọi là suối Phước Thủy. Suối có chiều dài khoảng 08 km, chiều rộng bình quân của lòng suối khoảng từ 8 -10 m. Do chịu tác động của mưa lũ hàng năm kết hợp với việc điều tiết lũ của hồ chứa nước Đá Đen nên dòng suối có nhiều đoạn bị bồi lắng, sạt lở gây ảnh hưởng đến đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Cụ thể có 04 đoạn sạt lở nặng: Đoạn chảy qua đất nhà bà Võ Thị Dương, dài khoảng 100 m; đoạn chảy qua đất nhà ông Vũ Văn Nê, dài khoảng 200 m; đoạn chảy qua đất nhà ông Nguyễn Nhợ, dài khoảng 100 m; đoạn chảy qua đất nhà cộng đồng thôn Xuân Thọ, dài khoảng 200 m.

Trước mắt, để hạn chế tình trạng sạt lở bờ suối Phước Thủy và tăng khả năng tiêu thoát lũ trong mùa mưa lũ sắp tới, UBND huyện Vạn Ninh kịp thời triển khai nạo vét các vị trí bồi lắng tăng khả năng tiêu thoát lũ; đồng thời nắn tuyến tại các vị trí dòng chảy bị uốn cong để giảm tình trạng xói lở 02 bên bờ suối.

Về lâu dài, UBND tỉnh rà soát, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến kè gia cố 02 bên bờ suối để chống sạt lở bờ, mở rộng dòng chảy để đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ theo lưu lượng xả lũ thiết kế của hồ chứa nước Đá Đen.

- Về chính sách thủy lợi: Cử tri huyện Diên Khánh phản ánh về việc, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 phê duyệt mức phí phục vụ lấy nước của các tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, phê duyệt mức phí phục vụ lấy nước của các tổ chức hợp tác dùng nước tính từ sau cống đầu kênh nội đồng do các tổ chức hợp tác dùng nước và các tổ chức, cá nhân sử dụng nước thỏa thuận nhưng không vượt quá mức 587.000 đồng/ha/vụ. Tuy nhiên, mức thu này hiện nay không đủ để chi trả cho người làm công tác dẫn thủy cũng như phục vụ các hạng mục tu sửa nhỏ hệ thống kênh mương. Do vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng mức thu phí cho phù hợp với tình hình hiện nay để đảm bảo việc chi trả cho những người làm công tác dẫn thủy và hỗ trợ sửa chữa các trạm bơm của hợp tác xã nông nghiệp.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 (thay thế Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011) quy định mức thủy lợi phí, tiền nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, quy định mức phí phục vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước tính từ sau cống đầu kênh nội đồng do tổ chức hợp tác dùng nước và các tổ chức, cá nhân sử dụng nước thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức giá 587.000 đồng/ha/vụ. Mức phí trên thu được dùng để chi trả cho công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi đã được phân cấp.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018; trong đó tại Điều 29 của Thông tư có quy định “*Kinh phí hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở bao gồm: đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ của Nhà nước; tổ chức, cá nhân khác đầu tư*” và “*Các thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở thống nhất mức đóng góp để đảm bảo chi trả tiền sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định, chi các hoạt động quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo nguyên tắc đa số, tính đúng, tính đủ và công khai;...*”. Vì vậy, đối với kinh phí cho công tác dẫn thủy, sửa chữa công trình thủy lợi nội đồng do các tổ chức hợp tác dùng nước đang quản lý trên địa bàn huyện Diên Khánh nói riêng, toàn tỉnh nói chung, căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ do các thành viên (người dùng nước) của tổ chức hợp tác dùng nước thống nhất mức đóng góp để đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi

nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn.

- *Cử tri kiến nghị nhiều lần đề nghị UBND tỉnh có giải pháp đối với tình trạng sử dụng lưới giã cào và chất độc xyanua để đánh bắt thủy sản gây ô nhiễm môi trường và tận diệt nguồn lợi thủy sản nhưng đến nay chưa có giải pháp triệt để. Do vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp xử lý vấn đề này.*

+ Hoạt động nghề giã cào là cần thiết hạn chế phát triển. Hiện tại, Trung ương và tỉnh đều có quy định tạm dừng việc đóng mới tàu cá làm nghề giã cào dưới mọi hình thức. Theo quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, nghề giã cào chỉ chiếm 10% tổng số tàu thuyền. Hoạt động nghề giã cào trên đầm, vịnh ven bờ (Nha Phu, Thủy Triều..) là hành vi bị cấm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để giải quyết tình trạng giã cào tại khu vực đầm, vịnh ven bờ mang tính hủy diệt phải có giải pháp căn cơ và lâu dài, trong đó giải quyết chuyển đổi nghề cho một bộ phận dân cư trong vùng, UBND tỉnh sẽ xem xét và có chủ trương giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trước mắt, để hạn chế tình trạng giã cào tại khu vực đầm, vịnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường, tập trung lực lượng thanh tra chuyên ngành Thủy sản và điều các tàu VN-93001-KN, VN-93002-KN, VN-97901-KN, tàu VN-97902-KN và ca nô các Trạm thủy sản tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực vùng vịnh, đầm. Tính từ ngày 01/8/2017 đến đầu năm 2018 đã kiểm tra hành chính 73 đợt, tịch thu 94 lồng cào sò, 09 bộ giã cào lưới, xử phạt vi phạm hành chính 32 trường hợp, nên đã hạn chế tình trạng giã cào tại các khu vực này.

+ Đánh bắt thủy sản bằng xyanua là hành vi nghiêm cấm theo Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Trong những năm gần đây, qua các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, Chi cục Thủy sản chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào có sử dụng Xyanua để đánh bắt thủy sản.

- *Cử tri huyện Vạn Ninh đã kiến nghị nhiều lần về việc tiếp tục thi công Dự án Kè bờ biển Đại Lãnh giai đoạn 2. Chủ đầu tư phải có phương án bồi thường đối với việc làm nứt nhà người dân do hoạt động ép cọc thi công Kè Đại Lãnh.*

+ Về tiến độ thực hiện dự án Kè Đại Lãnh giai đoạn 2: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình các hạng mục còn lại, dự kiến trong tháng 7/2018 tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thi công xây lắp.

+ Về phương án bồi thường việc làm nứt nhà người dân do ảnh hưởng hoạt động ép cọc thi công: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối

hợp với đơn vị Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Giám sát thi công, đơn vị thi công, UBND huyện Vạn Ninh, UBND xã Đại Lãnh, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng sử dụng phương pháp thực nghiệm tại hiện trường để đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của công trình đến nhà dân. Hiện nay, đang đánh giá thực tế tại hiện trường, sau khi có kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành báo cáo và đề xuất hướng xử lý.

2. Chính sách đối với cây mía:

Cử tri nhiều địa phương (Diên Khánh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh) phản ánh hiện nay, giá thu mua mía rất thấp, bên cạnh đó Nhà máy đường thay đổi chính sách thu mua mía, cụ thể là không vận chuyển mía của bà con nông dân mà giao cho người dân tự vận chuyển đến nhà máy. Với giá thu mua thấp, không đủ để người dân chi trả tiền vận chuyển, sản xuất mía không có lãi nên người nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri cho rằng, những khó khăn đối với người trồng mía đã được kiến nghị rất nhiều lần nhưng kết quả giải quyết không đáp ứng được mong muốn và kỳ vọng của cử tri.

Mặt khác, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, năng suất cây mía giảm nên người nông dân cũng gặp khó khăn trong việc chi trả tiền vốn vay ngân hàng.

Từ những khó khăn trên, cử tri kiến nghị:

- Đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét có giải pháp khoan nợ, giãn nợ đối với các trường hợp bị thiệt hại sau cơn bão số 12.

Ngay sau cơn bão đi qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đã chủ động áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại, cụ thể:

+ Xem xét miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện cho vay mới để khôi phục sản xuất sau bão đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

+ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định.

+ Lập hồ sơ đề nghị khoan nợ theo qui định tại Thông tư 10/2015/TT-NHNN và Quyết định số 515/NHNo-HĐTV-HSX để trình Chính phủ cho khoan, xóa nợ.

Tính đến ngày 31/5/2018, Agribank Khánh Hòa đã áp dụng các biện pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 12:

+ Thực hiện cơ cấu nợ cho 152 khách hàng, dư nợ cơ cấu là 139 tỷ đồng (6 doanh nghiệp: 94 tỷ đồng, 146 cá nhân 45 tỷ đồng); cho vay mới, khôi phục sản xuất 915 khách hàng, doanh số cho vay 525 tỷ đồng (43 doanh nghiệp 220 tỷ đồng, 872 cá nhân 305 tỷ đồng); đề nghị khoan nợ cho 267 khách hàng cá nhân, số tiền đề nghị khoan nợ 72 tỷ đồng.

Đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với ngân hàng nơi cho vay để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể về thủ tục áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn mà ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai.

- Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Nhà máy đường có giải pháp hỗ trợ giá đối với cây mía và chi phí vận chuyển để người dân yên tâm sản xuất.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5162/UBND-KT ngày 28/5/2018 về việc ổn định sản xuất mía đường, trong đó:

+ Chỉ đạo Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đẩy nhanh tiến độ cấp lịch thu hoạch đã ký hợp đồng với người dân; tăng cường, hỗ trợ khâu vận chuyển để nông dân trồng mía chủ động trong thu hoạch; đối với những hộ không có hợp đồng mua bán đề nghị Công ty thu mua hết sản lượng. Đồng thời, Công ty cần đẩy mạnh công tác tiếp xúc, phổ biến đến người nông dân trồng mía; kịp thời ghi nhận phản ánh để có sự điều chỉnh cho hợp lý trong khâu hỗ trợ vận chuyển và thu hoạch.

+ Chỉ đạo 02 Công ty Cổ phần Đường tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giữ ổn định vùng nguyên liệu cho 02 Công ty và đảm bảo thu nhập cho nông dân trồng mía.

- Nghiên cứu chuyển đổi giống cây trồng nhằm đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện thị xã, thành phố rà soát lại các khu vực trồng mía, những vùng có năng suất thấp kém hiệu quả (tập trung vào các vùng triền đồi nơi có độ dốc lớn hơn 10%) để xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang cây trồng khác, đảm bảo phù hợp với Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 09/9/2016, điều chỉnh tại Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

II. QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1. Việc triển khai thực hiện các dự án

Cử tri ở nhiều địa phương (nhất là địa bàn thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh) dành nhiều sự quan tâm đến việc nhiều dự án đầu tư triển khai tiến độ thi công rất chậm, vi phạm các cam kết đầu tư, nhiều dự án quy hoạch trên 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân trong vùng dự án. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng cử tri cho rằng kết quả xử lý, giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn chưa đạt hiệu quả, chưa có sự chuyển biến. Do vậy, tại kỳ họp này, cử tri tiếp tục kiến nghị và đề nghị UBND tỉnh giải trình rõ, thông tin cụ thể cho cử tri về kết quả xử lý các dự án kéo dài hoặc các dự án có sai phạm trong thời gian qua. Cụ thể:

- Địa bàn thành phố Nha Trang

a) Việc khắc phục hậu quả của các dự án lấn biển trái phép; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước khi để xảy ra sai phạm và xử lý như thế nào?

- Việc khắc phục hậu quả của một số dự án san lấp ngoài phạm vi ranh giới dự án được giao:

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá và Thể thao, Tư pháp và UBND thành phố Nha Trang kiểm tra một số dự án trong khu vực vịnh Nha Trang (06 dự án). Qua kiểm tra, có 03 dự án san lấp mặt bằng ngoài phạm vi ranh giới được giao (Công viên văn hoá, giải trí, thể thao Nha Trang Sao; Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa; Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa).

- Dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa: Qua kiểm tra phát hiện chủ đầu tư san lấp 17.546,2 m² đất ngoài ranh giới dự án được giao. Ngày 29/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2894/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 105.000.000 đồng, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, chấm dứt ngay hành vi vi phạm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 16/10/2017. Ngày 21/11/2017, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Nha Trang, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiến hành kiểm tra việc khắc phục hậu quả của dự án. Qua kiểm tra, chủ đầu tư đã khắc phục xong và khôi phục lại hiện trạng ban đầu, đưa phần đất đá san lấp ngoài ranh giới dự án vào ranh giới dự án được giao.

- Dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa: Qua kiểm tra phát hiện chủ đầu tư san lấp mặt bằng vượt ra ngoài ranh giới được giao là 12.870,7m², san ủi mặt bằng đường giao thông dài 127m ngoài ranh giới dự án (diện tích 1.068 m² trên sườn núi). Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3022/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 175.000.000 đồng và yêu cầu chủ đầu tư khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 16/10/2017. Ngày 13/4/2018, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiếp tục kiểm tra việc khắc phục hậu quả dự án của chủ đầu tư. Qua kiểm tra xác định chủ đầu tư đã khắc phục và khôi phục hiện trạng; đã trồng 2.200 cây keo, cây xua, cây chùm ngây trên phần diện tích san ủi làm đường giao thông dài 127m nêu trên; trồng 400 cây gấc, 250 cây mật gấu, 200 cây bông giấy và 35 cây Sanh trên phần diện tích đất trong ranh giới được giao để phủ xanh và cải thiện môi trường.

- Riêng Dự án Công viên văn hoá, giải trí, thể thao Nha Trang Sao đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 18/QĐ-SKHĐT ngày 19/01/2018 chấm dứt hoạt động của dự án. Ngày 08/02/2018, Công ty Cổ phần Nha Trang Sao đã có đơn khiếu nại đối với Quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Ngày 18/4/2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 76/QĐ-SKHĐT với nội dung bác đơn khiếu nại. Ngày 20/4/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư giao trực tiếp Quyết định giải

quyết khiếu nại số 76/QĐ-SKHĐT cho Công ty. Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại số 76/QĐ-SKHĐT ngày 18/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty tiếp tục có đơn khiếu nại lần 2. UBND tỉnh có Công văn số 4992/UBND-XDND ngày 23/5/2018 và Công văn số 5799/UBND-XDND ngày 12/6/2018 giao Thanh tra tỉnh thụ lý, xác minh đơn, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định.

- Việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý nhà nước khi để xảy ra các sai phạm tại các dự án (san lấp mặt bằng ngoài ranh giới được giao):

UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá và Thể thao và Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân của cơ quan mình trong việc để xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng ngoài ranh giới được giao tại một số dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định của Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2018.

b) Đề nghị UBND tỉnh thông tin cụ thể cho cử tri về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với những sai phạm của dự án Mường Thanh. Ngoài Sở Xây dựng còn tổ chức, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm với những sai phạm của dự án Mường Thanh, thời gian tới dự án có tiếp tục triển khai thi công nữa hay không?

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát củng cố lại toàn bộ hồ sơ pháp lý và các nội dung có liên quan đến dự án Tổ hợp Khách sạn – Căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa; căn cứ các quy định của pháp luật, tham mưu UBND tỉnh việc xử lý dự án nêu trên kể cả hậu quả pháp lý nếu có khi thực hiện việc xử lý (văn bản số 6677/UBND-XDND ngày 04/7/2018 và văn bản số 6201/UBND-XDND ngày 21/6/2018).

Dựa trên báo cáo tổng hợp của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét việc xử lý, giải quyết tất cả các nội dung có liên quan của dự án; đồng thời sẽ thông báo cho cử tri biết trong kỳ họp tới.

c) Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế hiện nay triển khai như thế nào vì đã kéo dài quá lâu, nếu chủ đầu tư thực hiện không đúng cam kết đối với tỉnh thì đề nghị có giải pháp thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án.

Theo nội dung trả lời cử tri trước đây, tiến độ xử lý dự án đã được UBND tỉnh báo cáo như sau:

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 09/QĐ-XP ngày 18/3/2018 đối với Nhà đầu tư, mức phạt 35 triệu đồng và yêu cầu Nhà đầu tư cam kết chi tiết tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư đã có văn bản cam kết số 09/2018/BCTHĐT ngày 12/3/2018 với các cam kết như sau: Thời gian để hoàn thành các thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: trước ngày 31/12/2018; thời gian khởi công công trình: ngày 01/01/2019; thời gian hoàn thành công trình: trước